



บอกเล่าให้ฟัง

การมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราคริสตชน เพราะมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นคารวะกิจสูงสุดของพระศาสนจักร และโดยอาศัยมิสซาบูชาขอบพระคุณนี้พระเป็นเจ้าทรงเลี้ยงเราด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีเลิศสองอย่าง คือ พระวาจาของพระเจ้า และศีลมหาสนิท **ชีวิตฝ่ายกายเราต้องหล่อเลี้ยงด้วยอาหารและน้ำจืด ชีวิตฝ่ายวิญญาณก็จะต้องได้รับการหล่อเลี้ยงจันนั้น** ด้วยเหตุนี้พระศาสนจักรจึงเชิญชวนให้เราร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในวันอาทิตย์ เพราะชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่เติบโตได้และตายได้เหมือนกัน ในเมื่อมิสซาบูชาขอบพระคุณสำคัญเช่นนี้จึงต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีตั้งแต่ก่อนมาวัด

เรื่องเวลา หลายคน หลายคนรอบครัวอาจจะต้องคำนวณเวลาใหม่ถ้าเราร่วมมิสซาไม่ทันบ่อยๆ ทันหรือไม่ทัน เราอย่าไปคิดว่าถ้ามาทันบทเสกศีลมหาสนิทก็ถือว่าทัน ความจริงแล้วต้องร่วมตั้งแต่เพลงเริ่มพิธี ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องมาถึงก่อน เพราะจะได้มีเวลาเตรียมจิตใจ หรือใครต้องการรับศีลอภัยบาปก็สามารถทำได้ก่อนมิสซา เพราะพ่อจะไปฟังแก้บาปก่อนมิสซาครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเสมอ พ่ออยากให้พี่น้องมาด้วยใจจึงไม่อยากให้พี่น้องกังวลจนเกินเลย ถ้ามันมีเหตุขัดข้องจริงๆ พี่น้องก็สามารถร่วมมิสซาด้วยใจสงบ เพราะเรามีเจตนาดีที่จะมาร่วมมิสซาให้ทันแต่มันสุดวิสัย ถ้าเป็นเช่นนี้พี่น้องก็สามารถรับศีลมหาสนิทได้ด้วย ใครไม่สบายใจอยากรับศีลอภัยบาปก็สามารถรับได้หลังมิสซา แต่อย่าลืมมาบอกพ่อนะครับ

การแต่งกาย อย่าลืมสำรวจการแต่งกายด้วยว่า ชุดนี้เหมาะไหมในการไปร่วมพิธีมิสซา เรากำลังไปเข้าเฝ้าพระเป็นเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้ขอให้สุภาพเรียบร้อยทั้งหลายระวังเป็นพิเศษ พ่อเชื่อว่าเราทุกคนน่าจะมีความรับผิดชอบที่ถูกต้อง และทราบดีว่าชุดแบบไหนเหมาะหรือไม่เหมาะสำหรับแต่งมาวัด คงไม่ต้องให้พ่อบรรยายนะครับ

กิริยาท่าทาง ในวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ต้องสำรวมและให้ความเคารพ เพราะเราต้องให้เกียรติแด่พระเป็นเจ้า เราจึงต้องระมัดระวังกิริยาท่าทางต่างๆ การเดิน การยืน การนั่ง การพูดจา เมื่อเข้ามาในวัดไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม เป็นต้น อย่าคุยกันในระหว่างร่วมมิสซา

ที่นั่งในวัด พ่อพยายามจัดที่นั่งเสริมให้เพียงพอ ถ้าไม่พอขอให้บอกนะครับ ขอให้พี่น้องพยายามมานั่งด้านในก่อนเพื่อคนมาทีหลังจะได้สามารถเข้ามานั่งได้สะดวก พยายามอย่ายืน

หรือเอาเก้าอี้มานั่งด้านหลัง เพราะหลายคนอยากเข้ามาข้างในแต่เข้าไม่ได้เพราะต้องฝ่าด่านคนที่ยืนและนั่งตรงนั้น

การมีส่วนร่วมในพิธีกรรม คือการตอบรับกับพระสงฆ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้าตามบทบาทและหน้าที่ของเรา พี่น้องครับที่พ่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะพ่อปรารถนาที่จะทำพิธีกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น สงบ และสง่างาม คงไม่ว่ากันนะครับเพราะพ่อถือว่าเราเป็นพี่น้องกัน มีอะไรก็บอกกันตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม.



จาก พ่อคนเดิม

การแสวงหาและตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้า

คริสตชนทุกคนต้องพยายามแสวงหา และตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของตนเสมอ ทุกครั้งที่เราสวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย เราวอนขอต่อพระบิดาเจ้าสวรรค์ให้ **“พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์” (มธ.6:10)** การวอนขอเช่นนี้หมายความว่า เราต้องการให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะเราเชื่อว่าพระประสงค์ของพระองค์นั้นดีที่สุด และจะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเรามากที่สุดอย่างแน่นอน เราวอนขออย่างนี้บ่อยๆ หรือแทบทุกวันก็ว่าได้ ไม่ทราบที่เราเข้าใจความหมายในสิ่งที่เราวอนขอหรือเปล่า ถ้าเราเข้าใจ เชื่อ และวางใจในพระองค์อย่างที่เราวอนขอจริง ทำไมเราไม่กล้าน้อมรับพระประสงค์ของพระองค์ เป็นต้นในเวลาที่เราพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในเวลาที่เรากล้าบอก ขอแล้วไม่ได้ และเมื่อมีสิ่งที่ไม่ตรงกับความปรารถนาของเราเกิดขึ้นในชีวิต

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ทำให้เรารู้ว่า เราจะสามารถแสวงหาและตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไรในชีวิตของเรา ประกาศกเยเรมีย์ เมื่อถูกเบียดเบียน มีความทุกข์ยากลำบากในชีวิต ท่านท้อใจบ่นว่าพระเจ้า ท่านไม่เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า (ยรม.20:7-9) นักบุญเปโตรก็เช่นเดียวกันหลังจากพระเยซูคริสตเจ้ากล่าวถึง พระมหาทรมาน และสิ้นพระชนม์ที่พระองค์จะต้องได้รับ เปโตรทูลทักทวน **“ขอเถิด พระเจ้าข้า เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์อย่างแน่นอน” (มธ.16:22)** และพระเยซูคริสตเจ้าบอกท่านว่า **“เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา เจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์” (มธ.16:23)** ที่ท่านทั้งสองเป็นเช่นนี้เพราะพวกท่านคิดตามประสามนุษย์ เลือกลงในหนทางสบายเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ทำให้เราทราบว่หนทางของพระเจ้ากับหนทางของมนุษย์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคน คือ ต้องการให้มนุษย์ได้รับความรอดพ้น และมีชีวิตนิรันดร์ที่จะได้รับความรอดพ้น คือ ต้องดำเนินชีวิตบนหนทางของพระเจ้า ซึ่งเป็นหนทางที่เรียกเรื่องความเพียรอดทน ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ต้องสละตนเอง น้ำใจของคนยึดพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นหลัก ต้องถวายตนเองเป็นบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้า (รม.12:1) หนทางนี้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสว่า จะถูกปิดบังไว้สำหรับผู้ปรีชาฉลาดฝ่ายโลก แต่เปิดเผยให้ผู้ต่ำต้อยได้ทราบ “ผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเราผู้ใดสละชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิตนิรันดร์” (มธ.16:24-25) พระองค์ไม่ได้สอนเราด้วยคำพูดเท่านั้นแต่พระองค์เดินนำหน้าเราไปก่อนแล้ว หนทางนี้เป็นหนทางที่ผู้เข้าในธรรมเลือกเดิน ประกาศเยเรมีย์ และนักบุญเปโตร หลังจากมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วในที่สุดก็เลือกเดินทางนี้และบรรลุดึงเป้าหมาย ความรอดพ้น สวรรค์ เป็นความสำเร็จที่แท้จริงของเรา แม้แต่ความสำเร็จทางโลกมีใครบ้างใหม่ได้มาง่ายไม่ต้องอดทนฟันฝ่า สวรรค์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะไปให้ถึงต้องอดทน เลือกเดินบนหนทางของพระเจ้าตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์ อุทิศตนเป็นบูชาที่มีชีวิตแด่พระองค์แล้วเราจะบรรลุเป้าหมายปลายทางอย่างแน่นอน.



พระเจ้าสถิตกับท่าน
คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ



1. วันเสาร์ที่ 6 ก.ย. 2014 เป็นวันผู้สูงอายุของวัด

ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านมาร่วมสวดภาวนาและมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. ก่อนมิสซามีสวดภาวนาร่วมกันและพระสงฆ์ฟังแก้บาป

2. วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. 2014 เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังมิสซามีโปรดศีลล้างบาปเด็ก

ผู้ใดปรารถนาให้เด็กมารับศีลล้างบาปให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า ไบกรอกข้อมูลล่วงหน้า รับได้ที่บ้านพักพระสงฆ์



วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

22 ซอยพหลโยธิน 121 แขวงโรงพยาบาลธัญญารักษ์ โทร. 0-2992-1363-4 Fax 0-2992-1365

มิสซา: วันเสาร์ เวลา 19.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. (ไทย) เวลา 10.45 น. (Eng.)

www.motherofgod-church.com



สารวัด ฉบับที่ 14035

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา